



Thể thao

10:35 | 15/06/2016

Bà Nà Hills Golf Club :

Sân golf mới nhất Việt Nam mở màn những trận gôn về đêm

(LV) - Bà Nà Hills Golf Club - sân gôn 18 lỗ mới nhất tại Việt Nam lại ghi thêm một kỷ lục mới giữa tháng 5 vừa qua – sân gôn đầu tiên tại miền Trung đã khởi động hệ thống chiếu sáng toàn diện, cho phép các gôn thủ có thêm cơ hội trải nghiệm gôn vào ban đêm.

Tổng Giám đốc Bà Nà Hills Golf Club, ông Jack Hedges cho hay: “Chúng tôi đã và đang nỗ lực không ngừng để tỏa sáng. Bà Nà Hills Golf Club là sân gôn duy nhất tại Đà Nẵng được thiết kế và xây dựng tọa lạc trên sườn đồi tự nhiên, nay chúng tôi lại thêm tự hào với danh hiệu là sân gôn đầu tiên tại miền Trung lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng về đêm. Điều này có ý nghĩa vô cùng đối với ngành công nghiệp gôn tại các nước khí hậu nhiệt đới, nơi mà các gôn thủ thường phải đợi cho đến khi tắt nắng hoặc trời chiều dịu mát mới có thể bắt đầu cuộc chơi.”

Vào mùa cao điểm từ khoảng tháng 12 cho đến tháng 4, Bà Nà Hills Golf Club dự kiến sẽ mở đèn cho đến 10 hoặc 11 giờ đêm để phục vụ gôn thủ. Với lịch mở đèn hiện tại đến 9 giờ tối, Bà Nà Hills Golf Club cũng đã mang đến cơ hội cho những ai đam mê gôn có thể tận hưởng thêm 3 đến 4 tiếng đánh bóng mỗi ngày.



Hệ thống chiếu sáng sân gôn sẽ giúp các gôn thủ chơi gôn vào cả ban đêm.

Theo ông Hedges: “Dù phát bóng muộn vào lúc 5 giờ chiều, bạn vẫn có đủ thời gian để hoàn thành hết một vòng gôn trước khi đèn tắt. Thậm chí đối với nhóm hai người chơi, nếu bạn phát cú bóng đầu tiên lúc chạng vạng tối, bạn vẫn kịp thưởng thức trọn vẹn một vòng gôn trước giờ đóng cửa.”

Là thiết kế đầu tay của cựu gôn thủ số 1 thế giới Luke Donald, sân gôn 18 lỗ Bà Nà Hills Golf Club (www.banahillsgolf.com) được thiết kế độc đáo tận dụng khéo léo địa hình núi non trùng điệp. Chỉ cách trung tâm Đà Nẵng – thành phố lớn thứ tư Việt Nam 20km về phía Tây, Bà Nà Hills Golf Club còn là cửa ngõ thuận lợi để quý khách viếng thăm và trải nghiệm ba sân gôn khác trong khu vực đã hoạt động được gần 7 năm qua.

Ông Hedges chia sẻ: “Khu vực duyên hải miền Trung hiện có tất cả bốn sân gôn, tuy nhiên mỗi sân lại sở hữu mỗi nét độc đáo và đặc trưng riêng hứa hẹn sẽ mang đến cho gôn thủ những trải nghiệm tuyệt vời khó quên. Riêng đối với Bà Nà Hills Golf Club, chúng tôi tin rằng hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm là chính yếu tố tạo nên sự khác biệt.”

Phải mất một khoảng thời gian nhất định để lắp đặt và hoàn thiện hệ thống chiếu sáng phục vụ cho sân gôn. Đội ngũ nhân công đã miệt mài trong suốt 7 tháng qua để đào và chôn 108 trụ đèn với độ cao từ 15 đến 18 mét, lắp đặt 623 bóng đèn điện 1500W để mang ánh sáng bao phủ toàn bộ sân gôn.

Nhằm khuyến khích gôn thủ trải nghiệm chơi gôn vào ban đêm, Bà Nà Hills Golf Club không giới hạn số vòng gôn từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối các ngày trong tuần với giá chỉ 1,7 triệu đồng (khoảng 75 Đô la). Gói khuyến mãi “Twi-Night Golf” này đã và đang áp dụng cho đến hết tháng 8 năm nay.

Ông Hedges hi vọng trong vài tháng tới, chơi gôn vào ban đêm sẽ dần trở nên quen thuộc hơn đối với các gôn thủ. Gôn đêm hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm thú vị cho tất cả mọi người. Trời đêm mát mẻ dễ chịu cùng với không khí trong lành, đánh vài đường bóng, dõi theo bóng bay xuyên màn đêm dưới giàn ánh sáng hiện đại sẽ là những khoảnh khắc lay động bất kỳ ai trải nghiệm gôn đêm”.

Bà Nà Hills Golf Club do tập đoàn IMG quản lý và thuộc sở hữu của Sun Group – một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài Bà Nà Hills Golf Club, Sun Group còn là chủ sở hữu của các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng danh tiếng khác như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Novotel Danang Premier Han River và Ba Na Hills Mountain Resorts – nơi có hệ thống cáp treo một dãy dài nhất thế giới.

Hương Lan

Mỗi tuần 1 chuyện



Tiêu điểm Thể thao



Vua bóng đá Pele: Cristiano Ronaldo xuất sắc hơn Lionel Messi



Chung kết “Festival bóng đá học đường U13 cúp Yamaha 2016”



VFF đã ra quyết định kỷ luật với HLV Ngô Quang Trường



Lần đầu tiên Kiên Giang – Phú Quốc tổ chức giải đua thuyền buồm catamaran



Khai mạc giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2016

Ý kiến độc giả

Sự kiện nào được quan tâm nhiều nhất?

- Khai trương Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
- Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
- Bầu chọn Vịnh Hạ Long là kì quan thiên nhiên thế giới
- Việt Nam vận động đăng cai ASIAD 18
- Bầu chọn Quốc hoa Việt Nam

Biểu quyết

Video



Bản tin chào buổi sáng 6 -6